



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ  
สนับสนุนภารกิจตามกฎหมายรับโอน ๖ ฉบับ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ สนับสนุนภารกิจตามกฎหมาย  
รับโอน ๖ ฉบับ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

\*\*\*\*\*

ตามที่ สำนักงานการสอบสวนและนิติการได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็น  
ลูกจ้างเหมาบริการ สนับสนุนภารกิจตามกฎหมายรับโอน ๖ ฉบับ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ปฏิบัติงานที่สำนักงานการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง (วังไชยา) โดยได้กำหนด  
รับสมัคร วันที่ ๒๗ มิถุนายน - ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น ๒ สำนักงานการสอบสวน  
และนิติการ กรมการปกครอง (วังไชยา) ถนนนครสวรรค์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร นั้น

บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกฯ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วปรากฏว่า มีผู้สมัครทั้งสิ้น จำนวน ๔ คน  
ดังมีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ โดยให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ไปรายงานตัว เพื่อเข้ารับการทดสอบความรู้  
และประเมินบุคคล โดยการสอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ สำนักงานการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง (วังไชยา)  
ถนนนครสวรรค์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้ารับการคัดเลือกความรู้และประเมินบุคคล จะต้องปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการ  
คัดเลือกดังต่อไปนี้

๑. แต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน **ห้าม**  
สวมกางเกงขาสั้น เสื้อไม่มีแขน หรือรองเท้าแตะพองน้ำ

๒. เป็นหน้าที่ของผู้เข้ารับการคัดเลือกที่ต้องทราบ วัน เวลา สถานที่คัดเลือก รวมถึงระเบียบ  
เกี่ยวกับการคัดเลือกนี้

๓. ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) และบัตรประจำตัวสอบ มาแสดงเพื่อเข้ารับการ  
คัดเลือก เท่านั้น หากไม่มีบัตรดังกล่าว หรือใช้บัตรอื่นมาแสดง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่จะไม่อนุญาตให้เข้ารับ  
การคัดเลือกโดยเด็ดขาด

๔. ขณะที่รอเข้ารับการคัดเลือก ให้นั่งในบริเวณที่จัดให้ ห้ามพูดคุยส่งเสียงดัง หรือลุกเดิน  
ไปมา และต้องพร้อมที่จะเข้ารับการคัดเลือกทันทีที่เรียกให้เข้ารับการคัดเลือก

๕. ผู้เข้ารับการคัดเลือก จะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่หรือคำสั่งของกรรมการ  
สัมภาษณ์ รวมทั้งปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบที่กำหนดไว้นี้ ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม กรรมการมีอำนาจ  
พิจารณาปรับให้ตกได้ เมื่อเสร็จสิ้นการประเมินบุคคลแล้ว ให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกออกจากบริเวณอาคารที่ใช้  
เป็นสถานที่สอบโดยเร็ว และห้ามกระทำการอันเป็นการรบกวนแก่ผู้รอคัดเลือกรายอื่น

/๖. ผู้มีรายชื่อ...

๖. ผู้มีรายชื่อเข้ารับการคัดเลือกผู้ใด ไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการคัดเลือกนี้ หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายามกระทำการทุจริต อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการคัดเลือก และ/หรือคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ จะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้

อนึ่ง หากผู้ใดไม่มารายงานตัวเข้ารับการคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หรือปรากฏภายหลังว่า ผู้มีรายชื่อเข้ารับการคัดเลือกรายใด มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ แม้ว่าผู้สมัครรายนั้นจะเป็นผู้มีรายชื่อเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก ก็จะต้องถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการของสำนักงานการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครองมาตั้งแต่ต้น

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายวีรรัตน์ ธีรมิตร )

นายอำเภอท่าตะโก จังหวัดชุมพร รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อย ๑

ประธานคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ  
สนับสนุนภารกิจตามกฎหมายรับโอน ๖ ฉบับ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ  
สนับสนุนภารกิจตามกฎหมายรับโอน ๖ ฉบับ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล			หมายเหตุ
๐๐๑	นาย	สะอาด	อยู่สายบัว	
๐๐๒	นาย	ธำปนเดช	จันทร์ประโคน	
๐๐๓	นางสาว	พันธ์ทิพย์	มณีฤทธิ	
๐๐๔	นาย	ยุทธพงศ์	พุ่มกลาง	

